

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 04
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XVII)
về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa,
giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; ngày 11/7/2011 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2030.

Sau 05 năm thực hiện (2011 - 2015), Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào cuộc sống và trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chương trình; nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có những chuyển biến rõ rệt; xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong cả tỉnh; bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố.

Đến cuối 2015, toàn tỉnh đã có 22/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 đề ra; 05/94 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, tăng 05 xã so với năm 2011; 43/94 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, tăng 39 xã so với năm 2011; 24/94 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí, giảm 30 xã so với năm 2011; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh là 12,5 tiêu chí/xã (tăng 7,07 tiêu chí/xã so với tháng 7/2011).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Phong trào xây dựng nông thôn mới diễn ra không

đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh, tốc độ xây dựng nông thôn ở miền núi, vùng khó khăn còn chậm. Các địa phương chỉ mới tập trung chủ yếu cho xây dựng cơ sở hạ tầng; việc phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường sống chưa thật sự chuyển biến mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho Chương trình thấp, trong khi khả năng đóng góp của Nhân dân rất hạn chế. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu sản xuất và chính sách hỗ trợ còn thấp so với nhu cầu của người dân. Chưa có nhiều giải pháp tích cực để huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt chưa có chính sách phù hợp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Hội nghị lần thứ 04 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVII) ngày 29 - 30/6/2016 đã thảo luận và quyết nghị:

I. Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1- Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã chưa đạt chuẩn và duy trì thành quả, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn theo hướng xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển đa dạng các hình thức tổ chức hợp tác của nông dân, phù hợp từng địa phương, từng lĩnh vực gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao...; góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2- Mục tiêu cụ thể:

Tập trung đầu tư để có thêm 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và 37/41 xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Cụ thể:

- Đến năm 2020 có 53/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia (56,4% tổng số xã).
- Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 12/94 xã (12,8 % tổng số xã).
- Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 25/94 xã (26,6% tổng số xã).
- Số xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí: 04/94 xã (4,2% tổng số xã).

- Không có xã dưới 05 tiêu chí.
- Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân chung của toàn tỉnh là 16 tiêu chí/xã. Thành phố Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

II. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

1- Kiện toàn và củng cố hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ được phân công theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới; quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về mục tiêu Chương trình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức đến tận thôn để người dân hiểu rõ mục đích, lợi ích, cách làm, cơ chế, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

2- Rà soát, xác định danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 để tập trung nguồn lực thực hiện theo lộ trình đạt chuẩn đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tại các xã tập trung đầu tư để có những chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Trong đó, tập trung đi sâu vào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; giữ vững số tiêu chí đã đạt được, nhất là các tiêu chí khó bền vững như hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế (số người tham gia bảo hiểm y tế), văn hóa (số thôn đạt chuẩn văn hóa) và an ninh trật tự xã hội.

3- Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chính sách đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả; chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Năm 2016 vẫn thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo nghị quyết của giai đoạn 2011 - 2015. Trong năm 2016 tập trung xây dựng các chính sách mới để áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 nhằm đạt mục tiêu Chương trình đề ra.

III. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung các giải pháp thực hiện; thể chế hóa về mặt Nhà nước để tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện. Nếu có vấn đề phát sinh hoặc không phù hợp thì đề xuất để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời.

- Các huyện, thị, thành ủy tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp thiết, cần tập trung chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở.

- Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả. Định kỳ hàng năm có sơ kết, năm 2020 tiến hành kiểm tra, tổng kết báo cáo Tỉnh ủy.

Nghị quyết này được biểu quyết tại Hội nghị Tỉnh ủy, 100% đồng chí có mặt nhất trí thông qua.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để báo cáo),
- Văn phòng Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Vụ địa phương 3 - VPTW,
- Các huyện, thị, thành ủy,
- Các ban đảng, đảng đoàn, BCS đảng và đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu VPTU.

Đã ký **Lê Thanh Quang**